

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG  
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN MINH

## KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh,  
trật tự” năm 2024

Tiên Minh, tháng 02 năm 2024

Số: 12 /KH-TIITM

Tiên Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Xây dựng trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024

Thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Thực hiện Công văn số 396/CV-BCD 799 ngày 18 tháng 2 năm 2024 của UBND huyện Tiên Lãng về việc triển khai một số nội dung trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024,

Trường Tiểu học Tiên Minh xây dựng kế hoạch trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 với nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát động sâu, rộng trong toàn trường phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự một cách bền vững.

Tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành tốt các nội quy, quy chế, ứng xử văn hóa, bồi dưỡng nhân cách, sống đẹp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, chính quyền địa phương. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc giáo dục, bảo vệ thể hệ trẻ.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn trường học. Giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong nhà trường.

Giữ mối quan hệ tốt giữa nhà trường với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự; nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ động phòng ngừa vi phạm, tạo sức đề kháng cho mỗi người trước sự lôi kéo cám dỗ xấu từ môi trường xã hội; chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tạo môi trường bình yên, đảm bảo hoạt động bình thường các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phong trào thi đua “Day tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm lấy phòng ngừa là chính; gắn nhiệm vụ phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; xây dựng môi trường giáo dục văn hoá, văn minh, thân thiện góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Quán triệt thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.**

Nhà trường chủ động tổ chức quán triệt các nội dung của Thông tư số 124/2021/TT-BCA đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh thông qua nhiều hình thức, tập trung quán triệt nội dung về các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự: trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả.

Tuyên truyền trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, học sinh, và phụ huynh học sinh về công tác bảo vệ an ninh trật tự từ đó có ý thức tích cực tham gia xây dựng thôn, xã và nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

### **2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ ANTQ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.**

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan đến An ninh Tổ quốc; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS,

phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; những quy định của ngành giáo dục và đào tạo về đạo đức nhà giáo, rèn luyện đạo đức cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao chất lượng công tác vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng trào bảo vệ ANTTQ.

Ký cam kết về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, thực hiện đạt tiêu chuẩn nhà trường An toàn về an ninh trật tự trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

### **3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về An toàn về an ninh trật tự.**

Phối hợp với Công an xã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng bên trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học. Thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan an ninh trật tự trong trường học.

Phối hợp và giữ mối liên hệ với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Nhà trường tổ chức họp trực tiếp với phụ huynh học sinh 3 lần/ năm học và thường xuyên thông tin cho cha mẹ học sinh biết tình hình học tập và rèn luyện của con em mình. Hai bên kịp thời nắm bắt, ngăn chặn các tình huống có thể phát sinh có nguy cơ học sinh sa vào con đường hư hỏng.

Tăng cường kiểm tra, quản lý đối với nhân viên bảo vệ, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, GV-TPT đội, đội cờ đỏ học sinh. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo An toàn về an ninh trường học.

Lập hộp thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ánh có liên quan đến công tác giáo dục của nhà trường.

Nhà trường thông báo số điện thoại đường dây nóng về phòng chống tội phạm; tuyên truyền về phòng chống tội phạm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

### **4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học.**

Thu thập, cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi có vụ việc xảy ra hoặc có yêu cầu. Nắm tình hình, lên danh sách những học sinh chậm tiến, có quan



hệ giao lưu không lành mạnh với các đối tượng bên ngoài để có biện pháp giáo dục hợp lý.

Chú ý đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh trường học. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi không lành mạnh.

Tham mưu, báo cáo lực lượng công an ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp thanh niên bên ngoài tìm cách gây sự với học sinh, đánh học sinh gây mất trật tự an ninh trường học.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự".

- Thực hiện phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và công an xã và công an huyện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, an toàn về phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra về công tác giáo dục phòng, chống tội phạm: công tác xử lý, giải quyết kịp thời về các vi phạm về nội quy, quy chế, trật tự an ninh, bạo lực trong trường học.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và đưa kết quả công tác phòng, chống tội phạm thành tiêu chí để bình xét thi đua. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phân công nhiệm vụ**

##### **1.1. Đối với Ban giám hiệu**

Xây dựng Kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Xây dựng Kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tư sách pháp luật, cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGVNV, phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGVNV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý nghiêm các vụ việc gây mất trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường, các hiện tượng gây rối, lấy thông tin không chính xác để đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.

### **1.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên**

Tiếp tục thực hiện theo Văn bản chỉ đạo của UBND Huyện về việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTTQ năm 2024”.

Tăng cường công tác vận động trong CB, GV, NV và phụ huynh, tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - hạnh phúc” trong toàn CBGVNV và học sinh.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: “Hãy nói không với ma túy”; “Hãy dành cho học sinh một môi trường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn thường xuyên đưa các hoạt động lồng ghép giáo dục cho học sinh về mất an ninh trật tự, giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các môn học, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khoá.

### **1.3. Đối với học sinh**

Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với cha mẹ, thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm.

Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, luật An toàn giao thông; các Quy chế, nội quy của trường học.

## **2. Chế độ báo cáo**

Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo kết quả 6 tháng (trước 12/6), 01 năm (trước 12/11) về UBND xã (qua công an xã) để tập hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 của Trường Tiểu học Tiên Minh. Kế hoạch này được báo cáo Công an xã Tiên Minh, công an huyện Tiên Lãng và phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, đăng tải trên website của nhà trường để cùng phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Công an xã Tiên Minh;
- UBND xã Tiên Minh;
- Công an huyện Tiên Lãng;
- CBGVNV;
- Lưu: VT.

